



# ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กับการรักษาวินัย

โดย นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา นิติกรชำนาญการ สพป.อ่างทอง

เอกสารประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

สวัสดีปีใหม่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ ท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาอันเป็นสิ่งที่ชอบ ประกอบด้วยธรรมทุกประการ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี และตลอดไปค่ะ

สำหรับบทความในปีใหม่นี้ ขอเริ่มต้นด้วยการเงิน การทอง ที่ใครๆ คงไม่ปรารถนาจะเป็นหนี้ แต่ด้วยความจำเป็น และเหตุผลด้านอื่นๆ ทั้งทางครอบครัว สุขภาพ หรืออุปสรรคอันวายความสะดวก ก็ทำให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของเราจำนวนมากไม่น้อย ต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมต้องเป็นลูกหนี้ ทั้งสถาบันการเงินในระบบ และนอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามความยาก – ง่าย ของการกู้ยืมกันเป็นจำนวนมากไม่น้อย หลายคนทำตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี ผ่อนชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลามาโดยตลอด คงไม่น่าหนักใจอะไรนัก แต่บางคนที่ผัดนัดชำระหนี้ ก็กลายเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือ ถูกคนดูแคลนว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบ สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมงานที่ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันแก่ตน และยังถือว่าเป็นการผิดวินัย กรณีไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๘ กำหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างข้าราชการด้วยการ หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

“การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี” คือการตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณสมบัติของคนดี วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และสถานภาพของความเป็นครูในฐานะเป็นปูชนียบุคคล รวมทั้งมีบุคลิกภาพ มีน้ำใจ มีอัธยาศัยเป็นที่น่านับถือ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กยึดถือเป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้ประพฤติตามได้

ผลของการฝ่าฝืนตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี โดยโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง มีอยู่ด้วยกัน ๓ สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์, ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน ซึ่งคงไม่มีเพื่อนข้าราชการคนใดต้องการถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนตนเองกันนะคะ เพราะนอกจากความไม่สบายใจที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว ยังต้องเสียเวลาเสียขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย

นอกจากผลกระทบที่มีต่อผู้กู้แล้ว การผัดนัดชำระหนี้ในระบบราชการ (เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู) ยังส่งผลกระทบต่อผู้บังคับบัญชา ผู้มีหน้าที่ดูแลให้มีการหักเงินเดือนของข้าราชการครูผู้กู้ส่งใช้เงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งเป็นเงินของทางราชการ หากผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการหักเงินย่อมเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อเป็นหนี้แล้ว ก็ควรชำระหนี้ให้ตรงเวลา ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง โดยไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย น้อมนำแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยใช้จ่ายอย่างพออยู่ พอกิน ไม่หลงไหลไปตามกระแสวัตถุนิยม เก็บออมก่อนใช้จ่าย ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตราชการค่ะ.



### บรรณานุกรม

#### หนังสือ

สำนักงานก.ค.ศ. “หนังสือรวมบทความ สถानी ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สกสค ลาดพร้าว, ๒๕๕๕.

#### กฎหมาย

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗